



ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ สำหรับธุรกิจ SMEs เพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาคตะวันออกรองรับ EEC ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะ ประกวราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ สำหรับธุรกิจ SMEs เพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาคตะวันออกรองรับ EEC ประจำอาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ราคาของงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๙๙,๔๘๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานควบคุมงานก่อสร้าง หรือบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) หรือกิจการร่วมค้า (Consortium) ที่ประกอบธุรกิจให้บริการด้านควบคุมงานก่อสร้าง โดยกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นจะต้องเป็นคนไทยและเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น ตามประกาศเชิญชวนนี้ และผู้ประสงค์จะเสนองานจะต้องไม่เป็นนิติบุคคลเดียวกันหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหาร ไม่ว่าด้วยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับนิติบุคคลอื่นที่ยื่นข้อเสนอในการจ้างนี้ และต้องมีคุณสมบัติข้อย่อยตลอดระยะเวลาตามสัญญา

๘. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนองานรายอื่น ที่เข้าเสนองานให้แก่

มหาวิทยาลัยบูรพา ณ วันประกาศเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๔.(๒) ตามเอกสารแจ้งควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ต้องไม่มีความเกี่ยวพันทางธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ สำหรับธุรกิจ SMEs เพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาคตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้อาณาเขตของโครงการ EEC ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาแต่อย่างใด หากพิสูจน์ได้ว่าเกี่ยวพันทางธุรกิจกับผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ สำหรับธุรกิจ SMEs เพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาคตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้อาณาเขตของโครงการ EEC ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ สำหรับธุรกิจ SMEs เพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาคตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้อาณาเขตของโครงการ EEC ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานอย่างน้อย ๑๐ ปี โดยมีผลงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะที่เป็นอาคารสูง และมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศจ้างในครั้งนี ในวงเงินค่าควบคุมงานในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) และมูลค่าของผลงานที่ควบคุมงานวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยต้องเป็นผลงานการควบคุมงานแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๐ ปี นับถึงวันคัดเลือกในครั้งนี โดยผลงานที่ควบคุมงานจะต้องเป็นอาคารที่มีระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศแบบ Variable Refrigerant Flow (VRF) หรือแบบ Chiller และระบบระบายอากาศ ระบบลิฟท์โดยสาร และระบบโสตทัศนูปกรณ์ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักกิจการร่วมค้าที่ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารแจ้งควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าว สามารถนำผลงานของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าจัดหาโดยวิธีประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารแจ้งควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร

กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมของเอกสารเสนองานจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรในการควบคุมงานก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลาและแผนงานก่อสร้าง และถูกต้องตรงตามแบบรูปรายการตามสัญญา โดยมีบุคลากรอย่างน้อย ดังนี้

(ก) วุฒิสถาปนิกหรือวุฒิสถาปนิก จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน เป็นที่ปรึกษาในการบริหารและควบคุมงาน และมีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และมีประสบการณ์ตรงในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะ โดยต้องเป็นอาคารมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ให้คำปรึกษาโครงการได้ตลอดเวลา

(ข) สามัญสถาปนิกหรือสามัญวิศวกรโยธา จำนวน ๑ คน เป็นผู้จัดการโครงการและมีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารไม่น้อยกว่า ๗ ปี และมีประสบการณ์ตรงในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะ โดยต้องเป็นอาคารมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ดูแลและรับผิดชอบโครงการทั้งหมดได้ตลอดเวลา

(ค) สามัญวิศวกรโยธาหรือสามัญสถาปนิก จำนวน ๑ คน เป็นวิศวกรหรือสถาปนิกประจำโครงการและมีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารไม่น้อยกว่า ๗ ปี และมีประสบการณ์ตรงในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะ โดยต้องเป็นอาคารมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ดูแลและรับผิดชอบโครงการทั้งหมดได้ตลอดเวลา

(ง) สามัญวิศวกรไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง จำนวน ๑ คน เป็นวิศวกรประจำโครงการและมีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารไม่น้อยกว่า ๗ ปี และมีประสบการณ์ตรงในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะ โดยต้องเป็นอาคารมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ดูแลและรับผิดชอบโครงการทั้งหมดได้ตลอดเวลา

(จ) สามัญวิศวกรเครื่องกล จำนวน ๑ คน เป็นวิศวกรประจำโครงการ และมีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารไม่น้อยกว่า ๗ ปี และมีประสบการณ์ตรงในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะ โดยต้องเป็นอาคารมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ดูแลและรับผิดชอบโครงการทั้งหมดได้ตลอดเวลา (อยู่ประจำ ณ สถานที่ก่อสร้าง)

(ฉ) วิศวกรไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป จำนวนอย่างน้อย ๑ คน เป็นวิศวกรประจำโครงการและมีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีประสบการณ์ตรงในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะที่มีงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบดับเพลิง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ โดยต้องเป็นอาคารมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร (อยู่ประจำ ณ สถานที่ก่อสร้าง)

(ช) วิศวกรโยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีขึ้นไป จำนวนอย่างน้อย ๑ คน เป็นวิศวกรประจำโครงการและมีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีประสบการณ์ตรงในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะที่มีงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบดับเพลิง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ โดยต้องเป็นอาคารมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร (อยู่ประจำ ณ สถานที่ก่อสร้าง)

(ซ) นายช่างเทคนิคประจำโครงการ จำนวนอย่างน้อย ๑ คน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. หรือคุณวุฒิเทียบเท่า เป็นช่างเทคนิคประจำโครงการ และมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. หรือคุณวุฒิเทียบเท่า (อยู่ประจำ ณ สถานที่ก่อสร้าง)

(ค) ชูกรรมการประจำโครงการ จำนวนอย่างน้อย ๑ คน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. หรือคุณวุฒิเทียบเท่า เป็นชูกรรมการประจำโครงการ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. หรือคุณวุฒิเทียบเท่า (อยู่ประจำ ณ สถานที่ก่อสร้าง)

โดยผู้ประสงค์จะเสนองานจะต้องยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติและประสบการณ์ของบุคลากรตามข้อ ก-ช ดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือรับรองของวิศวกรและสถาปนิก เพื่อเป็นเอกสารรับรองการควบคุมงานก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการตามสัญญา

(๒) หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมในสาขาวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวข้อง ตามบุคลากรที่กำหนดข้างต้น ที่ยังไม่หมดอายุ

(๓) หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาหรือประวัติ ซึ่งแสดงคุณวุฒิและสาขาและปีที่จบการศึกษา ที่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าจำนวนปีประสบการณ์วิชาชีพที่กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นทุกประการ และในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขดังกล่าว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะไม่พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอนั้นและจะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา เป็นภาษาไทย พร้อมใส่ซองปิดผนึกซองเรียกชื่อเรียก
หน้าซอง ถึง ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า
“เอกสารเสนองานตามเอกสารจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ ..๐๐๒../๒๕๖๒ ยื่นต่อประธาน
คณะกรรมการดำเนินงานจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ในวันที่ ..๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒..ระหว่าง
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ห้องประชุมชั้น ๑ อาคาร ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์(วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์) มหาวิทยาลัย
บูรพา ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.buu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๒๙๙๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน

ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา